

Tdctt 2024 tĩnh huấn
Đề tài I – do Lm. Leo Huyền phụ trách
Từ ngày 26-27 tháng 7 năm 2024

*Hiện tượng Giáo Huấn Kito giáo bị xuyên tạc lừa đảo bởi “**những Kitô giả và những tiên tri giả....** (Mt. 24: 4-24)

Kính chào quý anh chị và đặc biệt chúc mừng ông Cao Tấn Tĩnh đến với chúng ta từ California, để hướng dẫn khóa tĩnh huấn TĐCTT năm nay. (cho nhau 1 tràng pháo tay để thăm nhau)

I-VỀ VĂN BẢN PHÚC ÂM: cả đoạn 24 của thánh Mattheu từ câu 1 đến câu 51 nói về bài giảng thời cánh chung.. ngày tận thế có những **dấu hiệu nào**, hay theo đúng chữ mà chúng ta muốn chia sẻ những **HIỆN TƯỢNG**.

Chúa đã cảnh báo có những HIỆN TƯỢNG như động đất, lũ lụt, khí hậu thay đổi toàn thế giới... Mưa nhiều hơn, nóng hơn hay lạnh lẽo hơn ; cả những vùng được mang tiếng là khí hậu ôn hòa nay cũng kêu nóng quá... rõ ràng mưa nhiều nhưng nước thấm xuống đất lại khô ngay vì trái đất nóng. Chúng ta không muốn nói đến 10 giới răn của Chúa bị loài người khinh miệt, không tuân giữ.

1-Hình như Chúa đã cảnh báo là trong giáo hội công giáo đang bị chính những con chiên, những bậc vị vọng phản bội, chống phá. Bất tuân phục Đức Giáo Hoàng. Thay đổi tất cả những giáo huấn ngàn đời của các thánh tông đồ truyền lại.

2-Hình như Chúa đã cảnh báo, hay trong thông điệp Đức Mẹ hiện ra ở La Salette, bên Pháp đã tiên báo hàng giáo sĩ vi phạm lạm dụng tính dục vị thành niên quá nhiều. Cho dù bệnh hay tội của hàng giáo sĩ,

tu sĩ vì họ muốn cho linh mục được lập gia đình thì sao? Các Phụ nữ được làm linh mục. Cho những người nam có gia đình được lãnh chức linh mục để bù vào sự thiếu on gọi trăm trọng !

3-Chúng ta không đổ tội cho những nhà chính trị các quốc gia đang dùng những chiêu bài phản đức tin, phản luân lý của giáo hội công giáo, bắt bớ hay trục xuất tất cả những nhà truyền giáo tại một số nước. Có phải những tội đó đang kêu thấu đến trời cao hay sao? Hay những nhà chính trị là công giáo mà chủ trương ngược lại với những điều giáo huấn của giáo hội để mua phiếu, làm hài lòng các cử tri.

Chúng ta không đổ tội cho phong trào ủng hộ phá thai? Phong trào ủng hộ sự sống? Phong trào đồng tính? Những lạc giáo, vân vân...

Trong cả đoạn 24 này Chúa trả lời cho các tông đồ rất nhiều điềm lạ xảy ra trước ngày thế mạt của con người. Chúng ta thấy rõ Nước Nga xâm chiếm nước Uraina từ ngày 22 tháng 2 năm 2022 cho đến giờ không ngưng nghỉ. Họ còn muốn chọc giận cho cả khối Nato lâm chiến tranh thứ 3. Hay ngày 7 tháng 10 năm 2023 bất ngờ phiến quân Hamas tấn công Ítraen và hai bên trả đũa nhau cho đến bây giờ. Mới đây tấn công vào nhà thương trẻ em, ĐTC Phanxicô phải lên tiếng như thế nào? Hay là ngay trong nước Mỹ đang trong thời gian vận động tranh cử tổng thống tháng 11 này, ông cựu tổng thống Trump bị ám sát hụt, chiều thứ bảy 13 tháng 7 năm 2024, lúc khoảng 6 giờ 13 phút, để rồi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đang kêu gọi bớt chia rẽ, đảng phái. Hay là một cuộc khủng hoảng chính trị Chúa nhật 21 tháng 7 năm 2024 tổng thống Biden sau nhiều sức ép đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc tái tranh cử tổng thống năm 2024. Hay một dữ kiện thật lớn cho Việt nam mình, ông

Chủ tịch nước VN là Nguyễn Phú Trọng mới qua đời hôm 19 tháng 7 năm 2024 vừa qua. Chắc chắn tất cả những biến cố chính trị rất ảnh hưởng tới các tôn giáo, làm cho những luân lý đạo đức phải suy nghĩ lại. Bởi vì cộng sản là vô thần, họ sẽ đàn áp các tôn giáo bao nhiêu có thể.

Quý anh chị thân mến, Nói xa không bằng nói gần, từ những **hiện tượng** trên chúng ta đi vào đề tài cho giờ chia sẻ sáng nay là: câu 24 của đoạn 23 phúc âm thánh Mattheu : “Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt, cả những người đã được tuyển chọn, nếu có thể. Câu 25 Chúa cảnh báo : Thầy báo trước cho anh em đây! . ?

Câu hỏi cho tôi và anh chị em là: câu 24 trong đoạn 24 này “Ai là những Kitô giả và Ai là những tiên tri giả trong thời kỳ sửa soạn đón Chúa lần thứ hai???

Thứ Nhất, ai là những Kitô giả ? Chúng ta đã biết chỉ có 1 Chúa Kitô chứ không có 2, ấy vậy mà cuối đời có quá nhiều Kitô giả, câu số 4 Chúa nói rõ : Chúa Giêsu đáp: “anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, câu số 5 “sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính Ta đây là Đấng Kitô”, và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. Có lẽ chúng ta thắc mắc là tôi đâu có thấy ai xưng mình là Đấng Kitô đâu? Thật vậy, những Kitô giả thời nay không tự xưng mình “Tôi là Chúa Kitô đây!”. Nhưng họ nói những giọng điệu như vậy ! chỉ có tôi là người sẽ cứu được nước này! Tôi sẽ làm thế này thế nọ trong tương lai. Vân vân.. Họ đội lốt chiên mà trong lòng là sói dữ đâu có ai biết.

Bởi vì ngày nay họ chuộng những giáo thuyết vừa tai, vừa ý, vừa lòng dục của con người hơn là những bó buộc của giáo hội? Hay của truyền thống dạy cho họ.

Chúng ta biết Hội đồng giám mục Đức Quốc họp công nghị toàn quốc cả hơn 3 năm nay, và họ muốn đưa ra những điều ngược lại với giáo hội, muốn đi trước giáo hội để giáo hội phải chấp nhận và tuân theo họ. Ngay bên Việt Nam thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy giáo dân Việt nam bên Mỹ này cũng gọi cho tôi. Về nhóm Chúa Cha phán bởi trời? Nhóm trừ quỷ ở Bảo Lộc. Những nhóm này bị các giám mục địa phương cấm hay rút phép thông công nhưng họ không vâng phục. Trong những nhóm này có cả giáo sĩ và những giáo dân sùng đạo nữa? Rồi câu số 7, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ sẽ có những cơn đói kém, và những trận động đất ở nhiều nơi. Nhưng tất cả những sự việc ấy chỉ là khởi đầu các cơn đau đớn khác.

Câu 9 “bấy giờ, người ta sẽ nộp anh em, khiến anh em phải khốn quẫn, và người ta sẽ giết anh em; anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Thầy. **Câu số 10:** Bấy giờ sẽ có nhiều người vấp ngã. Người ta sẽ nộp nhau và thù ghét nhau. Chúng ta biết rằng: dân số thế giới có khoảng hơn 3 tỉ người. Mà số tin vào Chúa khoảng hơn 1 tỉ, và trong số đó bao nhiêu phần trăm là công giáo. Ngày nay càng ngày càng có nhiều người bỏ đạo công giáo để gia nhập các giáo phái khác. Nhưng năm nào cũng có biết bao nhiêu người trở lại công giáo bù lại.

Câu 11 Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người. “Vậy làm sao để phân biệt Kitô giả và Kitô thật?

Thưa: thường trong kinh nguyện câu kết là nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con... **Giêsu** có nghĩa là cứu thế. **Kitô** nghĩa là Đấng được xức dầu. Đấng Cứu Thế được xức dầu. Nên khi linh mục rửa tội cho em nhỏ và xức dầu thì có câu giống như thêm sức : Con trở thành ngôn sứ, tư tế và vương

giả. Sau khi rửa tội thì người đó trở thành người Kitô, nghĩa là một Kitô hữu được khả năng làm tiên tri, là linh mục và là vua. Nên một Kitô hữu thường đều có thể nói tiên tri, được dâng lễ và làm vua. Các linh mục được thụ phong là để **thi hành tác vụ tư tế** riêng biệt, được gọi là linh mục thừa tác. Và chúng ta hay gọi các linh mục là Chúa Kitô thứ hai chứ không phải là Kitô giả. Đóng vai Chúa Kitô để dâng lễ, để giải tội, để xức dầu bệnh nhân, để ban các phép bí tích cho Kitô hữu. Chính vì những lý do trên mà một người sau khi rửa tội đều được gọi là Kitô hữu. Trong thư thánh Phaolô gửi dân thành Roma, lần đầu tiên họ được gọi là “Kitô hữu”. Cho nên chỉ có một Chúa Kitô đích thực, rao giảng tất cả những gì lãnh hội từ Thiên Chúa Cha mà truyền giảng cho chúng ta. Đầu tiên cho các tông đồ, các người Do thái và giáo hữu tiên khởi. Nên những ai tự xưng mình là “ta đây là Chúa Kitô” mà lối sống và những lời rao giảng khác với Chúa Kitô đó là Kitô giả.

Anh chị em thân mến, Câu đầu tiên Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời giảng đạo: **“Hãy ăn năn sám hối, và hãy tin vào tin mừng, vì nước Trời đã gần đến”**. Tuần trước tôi có theo dõi ngày thứ hai trong đại hội Thánh Thể toàn quốc Hoa Kỳ, tại Indiannapolis, Indiana thì Cha Prizer, là trưởng ban giáo lý về những tín lý Đức Tin của đài TV, EWTN Goble Catholic Network, nói với hơn 50 ngàn người tại hội đường Lucas Oil Stadium: đây là đại hội về phục hồi Phép Thánh Thể, nên xin anh chị em hãy **SÁM HỐI**, thay đổi tâm hồn về với Chúa, thay đổi tâm linh”. Tôi rất đồng quan điểm với Cha Pritzer, trong hai ngày tĩnh huấn ĐDCTT này, không phải chúng ta học hỏi thêm được điều gì mới lạ, hay là chúng ta biết thêm được thế giới này có bao nhiêu Kitô giả và tiên tri giả. Hay là ông Cao Tấn

Tĩnh nói điều gì mới lạ ngoài giáo hội. Hay ông ta làm chứng là đã sang thăm nước Ethiopia tháng 4 vừa qua bên Phi Châu. Hay năm trước nhóm ĐDCTT đã sang tận Calcutta, Ấn độ nơi Mẹ Thánh Teresa Calcutta lập dòng, để sinh sống với các nữ tu, các người hấp hối vân vân. Không phải ông Tĩnh sẽ quảng bá hội ĐDCTT hàng năm qua những cuộc tĩnh tâm khắp các tiểu bang trên Hoa Kỳ này. Có lẽ ông Cao Tấn Tĩnh khi xưng xuất lên hội ĐDCTT theo chân thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô đệ nhị và thánh nữ Faustina, ông không muốn đóng vai trò là một “Kitô giả” đâu. Ông ta sẽ trả lời cho chúng ta trong những bài tới. Ở đây, chúng ta hãy bình tâm xét mình chính chúng ta; có phải tôi, có phải anh, có phải chị đang là Kitô giả hay tiên tri giả không??? Vì tĩnh huấn là gì? Tĩnh là tĩnh tâm, để tâm linh mình tĩnh lặng, bình an, đặt mình trước mặt Chúa xét lại chính linh hồn mình, đời sống linh hồn tránh xa những xáo trộn, những tiếng ồn ào vào nơi thanh vắng tâm hồn, vào sa mạc tâm linh, với sự soi sáng của Thánh Thần, thì chúng ta mới nghe được tiếng Chúa dạy chúng ta; Bài phúc âm tuần trước của thánh Marcô, Chúa giục các môn đệ hãy vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi, chỗ khác Chúa trốn lên núi cầu nguyện, vân vân. Khi ở trong nơi thanh vắng chúng ta mới nhìn được những vết sẹo tội lỗi, dấu vết bóng tối sự tội. Từ đó phải sám hối, quay trở về với cầu nguyện xin Chúa tiếp sức. Trong đoạn văn này Chúa Giêsu cũng nói rõ: **“Càng ngày người “kitô giả” đã xa lòng kính yêu Chúa, thương yêu anh chị em. Nên người kito giả thì dễ hận thù chia rẽ; Và điểm then chốt cho Kitô giả là vì thiếu đức tin, hay nói mạnh hơn là mất đức tin và sự khiêm nhường. Vì ở nơi đâu kiêu ngạo thì không có Chúa, không có lòng mến. Vì họ có tin đâu mà sống khiêm nhường được. Giống**

như quỷ Luxiphe, ban đầu Chúa dựng lên thiên thần rất thông minh sáng láng ... nhưng nó muốn ngang hàng với Thiên Chúa, không tuân phục Chúa, thì tự nó biến thành quỷ dữ đen đui xấu xa; nên đâm ra ghen tức với loài người có xác thịt, cũng ăn trái cấm. Nhưng được Chúa hứa cho Đấng Thiên sai ra đời, mặc xác loài người ta, cứu loài người khỏi tội lỗi. Thánh Phao-lô nói rõ: nhờ sự vâng phục của Chúa Giêsu thay cho Adam vì bất phục tùng. Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng đã vâng phục chịu chết trên cây thánh giá để cứu cả nhân loại bất tuân phục. Áp dụng vào đó, tất cả những **Kitô giả** là những người phạm tội đầu tiên không vâng phục. Không Vâng phục quyền bính giáo hội là không vâng phục Chúa. Bởi vì tất cả những quyền bính của Giáo hội là do chính Chúa ban, Chúa thiết lập. Mà khi chúng ta vâng lời là chúng ta khiêm nhường vâng phục ý Chúa. Nên kẻ không vâng phục Đấng đại diện dưới đất thì chắc chắn người đó là Kitô giả vì muốn tự mình quyết cho mình. Cho nên **câu 23** “Bấy giờ có ai bảo anh em: “Này, Đấng Kitô ở đây” hoặc “ở đó”, anh em đừng có tin. Hay là câu 26: “vậy, nếu người ta bảo anh em: “Này, Người ở trong hoang địa”, anh em chớ ra đó; “kia, Người ở trong phòng kín”, anh em cũng đừng tin. Ở đây Chúa Giêsu cảnh báo hết mọi người “Đừng Tin” Chúa Kitô ở chỗ này, nước này, nước kia, đến nỗi ở trong phòng kín.. cũng đừng tin. Nên nhân đức **TIN** rất quan trọng cho một Kitô hữu. Mà muốn **TIN** tất cả những gì trong kinh tin kính chúng ta đọc thì phải có sự khiêm nhường đi đôi với sự Tuân phục và yêu mến. Nên dòng Tên thuộc quyền giáo hoàng, họ khẩn thêm một điều nữa là vâng phục Đức Giáo hoàng. Nên rất nhiều phe nhóm hay cá nhân nói rằng “Đức Giáo hoàng Phanxicô là giáo hoàng giả. Tôi rất lấy làm lạ đúng là “Kitô giả” vì họ nói

rằng “con là giáo lý viên, là người học khóa thánh kinh rồi”... vậy mà lại nói rằng ĐGH giả. Và trước đây ĐGH Benedictô 16 còn sống thì họ nói là giáo hội không bao giờ có 2 giáo hoàng. Vậy thì các hồng y hội họp bầu giáo hoàng thật hay giả???

Kính thưa quý anh chị, nói về hiện tượng giáo huấn Kitô giáo bị xuyên tạc lừa đảo bởi “những Kitô giả và những tiên tri giả” thời đại gần đây thế mạt là gì? Nếu liệt kê ra có thể dài lắm... tôi sẽ đọc lại đây những số giáo lý của giáo hội liên quan tới những hiện tượng đang xảy ra trong giáo hội, những số giáo lý này được trích ra từ cuốn sách giáo lý (youcat) cho trẻ em bằng Việt ngữ. Từ những câu giáo lý đó mà chúng ta nắm chắc đó là câu trả lời cho những hiện tượng xảy ra bây giờ.

141. *Nhiệm vụ của Đức Giáo hoàng là gì ?*

- Vì là đáng kế vị thánh Phêrô và đứng đầu Giám mục đoàn, nên nhiệm vụ của Đức Giáo hoàng là bảo đảm cho sự hợp nhất của Hội thánh. Ngài có quyền tối cao trong các vấn đề mục vụ của Hội thánh, và đối với tất cả những quyết định liên quan đến tín lý và kỉ luật. [880-882, 936, 937]

***Chống lại Đức Giáo Hoàng, nguyên rửa hay đánh ĐGH tự động bị vạ (tiền kết) và mất phép thông công lia ra khỏi tòa thánh. Như Đức Hồng Y Viaga.. Như ông Luther ...

143. *Đức Giáo hoàng có ơn vô ngộ (không thể sai lầm) thực không ?*

- Có. Nhưng ngài chỉ bất khả ngộ khi ngài tuyên bố một điểm giáo thuyết về đức tin và luân lý một cách long trọng từ ngai tòa (ex cathedra). Ơn bất khả ngộ của Đức Giáo hoàng còn được thể hiện trong những quyết định của Giám mục đoàn hợp nhất với Đức

Giáo hoàng, nhất là khi các ngài họp Công Đồng Chung, công bố một điểm giáo lý có liên quan đến đức tin hoặc luân lý bằng một hành động dứt khoát. [888-892]

381. Tại sao Hội thánh chống lại án tử hình?

- Vì án tử hình "vừa tàn bạo vừa không cần thiết" (Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II). [2266-2267]

382. Có được phép chủ động giúp người ta chết êm không ?

- Chủ động gây chết cho một người luôn luôn phạm Điều răn "Người không được giết người" (Xh 20,13). Ngược lại, ở bên và giúp đỡ người đang sắp chết là bổn phận nhân đạo và bắt buộc nữa. [2278-2279]

383. Tại sao không thể chấp nhận phá thai ở bất cứ giai đoạn nào ?

- Mạng sống con người do Thiên Chúa ban thuộc quyền sở hữu của một mình Chúa: nó là thánh thiêng ngay từ lúc nó hiện hữu đầu tiên, và nó không chịu bất cứ con người nào kiểm soát.

Trước khi người được thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết người, và trước khi người được sinh ra, Ta đã thánh hiến người (Jr 1,5). [2270-2274, 2322]

***Dậy cho các thanh thiếu niên về phá thai không có tội. Sự thật là ai phá thai mà đồng tình với họ cũng bị mắc vạ. Đây là một tội điều răn thứ 8, chớ giết người. Mà vạ chỉ có tòa thánh mới giải được. Có được phá thai từng phần không?

384. Có được phá bào thai tàn tật không ?

- Không. Phá bào thai dù nó tàn tật luôn là tội ác nặng, cả khi phá nó với chủ ý để nó khỏi đau khổ về sau. □ 280

- Khi con người không còn được an toàn trong bụng mẹ nữa, nó sẽ được an toàn ở đâu trong thế giới này ? *Phil Bosmans, (1922 - , linh mục và văn sĩ Bỉ)*

389. Tại sao hút xì ke ma túy lại là tội ?

- Hút xì ke ma túy là một tội, vì làm hại sức khỏe và đó là tự hủy mình, phạm đến sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho ta vì yêu ta. [2290-2291]

- Sử dụng những chất kích thích gây nghiện dù luật không cấm như rượu, thuốc men, thuốc lá, huồng chi là các thứ luật cấm như ma túy xì ke... đều có hại đến sức khỏe cho người nô lệ (nghiện) chúng. Những người nghiện tưởng mình tự do, nhưng họ còn gây nguy hiểm cho sức khỏe người khác. Sự sa đọa do dùng chất kích thích gây nghiện, cũng như lối sống lạm dụng ăn uống, vô độ, lạm dụng tình dục hoặc ham mê phóng xe tốc độ, tất cả đều làm cho mất phẩm giá con người mình, có hại đến tự do của người khác và xúc phạm đến Thiên Chúa.

***có 3 loại nên nhớ: **Money** (tiền) **drug** (thuốc phiện- ngày nay họ chết ra nhiều loại lắm, loại mới nhất FENTANYL) **sex** (tình dục)

407. Tại sao Hội thánh chống lại những quan hệ tình dục trước khi thành hôn ?

- Vì Hội thánh muốn bảo vệ tình yêu. Người ta không thể cho ai món quà nào quý hơn là chính bản thân mình. "Tôi yêu anh, tôi yêu em" có nghĩa là: Tôi chỉ muốn anh, tôi chỉ muốn em. Tôi muốn tất cả anh, tôi muốn tất cả em. Tôi muốn anh, tôi muốn em mãi mãi". Vì thế, ta không thể nói: tôi chỉ yêu tạm thời, tôi chỉ yêu thử, tôi chỉ yêu thân xác thôi. [2350-2391]

415. Hội thánh phán đoán thế nào về đồng tính luyến ái ?

- Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ và thân xác họ là để trao hiến cho nhau. Hội thánh chấp nhận những người thấy mình có khuynh hướng đồng tính luyến ái. Ta không nên kỳ thị chống đối họ. Nhưng, Hội thánh xác định rằng: những quan hệ tình dục giữa những người đồng tính luyến ái trong bất cứ hình thức nào đều nghịch lại trật tự của tạo dựng. [2358-2359] → 65

*****Không được lập gia đình đồng tính. Không được ly dị. Tại sao không được sống chung trước khi lập gia đình?**

429. Có luật nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ không ?

- Sự chiếm đoạt những sản phẩm trí tuệ cũng là ăn cắp. [2408-2409]

434. Kitô hữu có được chơi cá cược và chơi cờ bạc không ?

- Cá cược (cá độ) và cờ bạc (bài bạc) là hành vi vô luân và nguy hiểm khi người chơi làm mất đi những phương thế để sinh sống. Nó trở nên nguy hiểm hơn khi liên quan đến cuộc sống của người khác, nhất là những người trông cậy vào sự săn sóc của mình. (con cái trông cậy cha mẹ...)

435. Có được phép mua bán con người không?

- Không được buôn bán con người hoặc bộ phận con người, và cũng không được bán mình như một món hàng. Con người thuộc về Thiên Chúa, đã ban cho có tự do và nhân phẩm. Ngày nay, thường có chuyện mua bán con người, không phải chỉ trong việc mãi dâm mà thôi. Thực là chuyện rất đáng khiển trách.[2414]

*tôi xin phép được dừng nơi đây, để tất cả anh chị có thể đóng góp thêm những hiện

tượng liên quan đến chống lại giáo huấn của giáo hội; hay cảm nhận thấy ai là tiên tri và Kitô giả. Hay hơn nữa chính mình có phải là Kitô giả hay tiên tri nói những điều ngược lại với giáo huấn của giáo hội không? Nào, mời anh chị đóng góp để thảo luận. Những gì khó quá tôi xin nhờ anh Cao Tấn Tĩnh, thêm góp.

Cám ơn anh chị.

Hát bài nào tình thương xót Chúa....